

## Wold news

### ชูชุกิเผย เมีนโปลิศฯ แน่ ถ้าโลกมาก

หลังจากมีข่าวว่าโปลิศสวีเดนกำลังวางแผนรุกคืบเข้าเทกโอเวอร์กิจการของชูชุกิด้วยการซื้อหุ้นจำนวนมากกว่า 19.1% ตามที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก ในตอนนี้ทางด้านแบรนต์ ทรายนต์ไฮล์เบิร์กของญี่ปุ่นออกมายืนยันแล้วว่า หากโปลิศสวีเดนทำเช่นนั้น ทางชูชุกิคงต้องตอบปฏิเสธ และไม่ต้องการให้ชูชุกิเป็นแบรนต์ทรายนต์หมายเลข 12 ในเครือโปลิศสวีเดน ทุกรูปอย่างแน่นอน

ไอซามุ ชูชุกิ ซีอีโอของชูชุกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (21 มกราคม) ว่า “ตอนนี้ชูชุกิยังเป็นบริษัทเล็กๆ อยู่ แต่ก็มีความพร้อมที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อไรที่เราโตขึ้นและกลายเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เชื่อเลยว่าโปลิศสวีเดนคงต้องการซื้อหุ้นจำนวนมากจากเรา และถ้าตรงนั้นเกิดขึ้นจริง ชูชุกิคงต้องตอบปฏิเสธ และพูดว่า “ปล่อยให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นต่อไปเถิด”

นอกจากนั้น ชูชุกิยังกล่าวว่า เขาไม่ต้องการให้บริษัทที่ก่อตั้งโดยปู่ของภรรยาของเขา กลายมาเป็นแบรนต์ทรายนต์หมายเลข 12 ของโปลิศสวีเดน และถ้าหากทางโปลิศสวีเดน มีความต้องการหุ้นมากกว่าที่ตกลงกันไว้ ทุกอย่างย่อมไม่เป็นผลดีทั้งตัวชูชุกิ และโปลิศสวีเดนเอง ชาว (สื่อ) เรื่องการซื้อหุ้นเพิ่มจนถือครองเสียงส่วนใหญ่ จนกระทั่งถึงเรื่องการเทคโอเวอร์กิจการของชูชุกิถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของโปลิศสวีเดน ที่กำลังเดินหน้าสู่การล้มยักษ์อย่างโตโยต้าเพื่อขึ้นเป็นผู้ผลิตรถยนต์หมายเลข 1 ของโลกภายในปี 2018 โดยก่อนหน้านี้ชูชุกิตกลงที่จะมีการขายหุ้นจำนวน 19.1% เพื่อแลกกับความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่จะทำให้ชูชุกิลดการพึ่งพิงจากจีเอ็มและกลุ่มพีเอสเอซึ่งเป็นพันธมิตรเดิม

นอกจากข่าวการซื้อหุ้นเพิ่มของชูชุกิแล้ว ทางโปลิศสวีเดนยังประเทศเตรียมก่อตั้งโรงงานแห่งที่ 5 ของตัวเองในประเทศจีน โดยจะมีการร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นอย่าง FAW ในการก่อสร้างโรงงานที่เมืองกวางเจา โดยมีกำลังการผลิตต่อปีประมาณ 200,000 คันซึ่งคาดว่าโรงงานแห่งนี้นอกจากจะประกอบรถยนต์ของโปลิศสวีเดนแล้ว จะยังเป็นฐานการผลิตในการนำแบรนต์ทรายนต์ในเครืออย่างเชียวเข้ามาเปิดตลาดในจีนอีกด้วย

โปลิศสวีเดนมองว่าเงินถือเป็นตัวแปรสำคัญอีกอย่างในการล้มโตโยต้าตามแผนการปี 2018 และเมื่อปีที่แล้ว ก็เพิ่งมีการประกาศเงินลงทุนจำนวน 4,000 ล้านเยน หรือ 200,000 ล้านบาทสำหรับงานด้านวิจัยและพัฒนารถยนต์ที่ขายในประเทศจีน และการเพิ่มกำลังการผลิตรถยนต์ ปีที่แล้ว โปลิศสวีเดนมียอดขายรถยนต์ในจีนและฮ่องกงรวม 1.4 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้น 36.7% เป็นรองแค่จีเอ็ม ซึ่งมีตัวเลขอยู่ที่ 1.83 ล้านคัน โดยภายในปี 2018 โปลิศสวีเดนต้องการเพิ่มยอดขายในจีนให้ขึ้นมาอยู่ระดับ 3 เท่าตัวจากปี 2009 หรือประมาณ 4.2 ล้านคันเลยทีเดียว ■